

ชสอ.ชี้แจงข้อสอบถามสหกรณ์สมาชิก
จากการออกพบสหกรณ์สมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์

ตามที่คุณแทน ชสอ.ได้ออกพบสหกรณ์สมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีบัญชี 2552 ชสอ.ได้รับข้อเสนอแนะจำนวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ ชสอ. อีกทั้งมีคำถามที่อยู่ในความสนใจของสหกรณ์สมาชิก ซึ่ง ชสอ.ขอเรียนชี้แจงข้อสอบถามจากสหกรณ์สมาชิก ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
1	ชสอ.ควรเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงินแทนสหกรณ์สมาชิก	<p>ชสอ.ได้ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้ว ซึ่งล่าสุดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 โดยปรับดอกเบี้ยระยะสั้นลดลงเหลือร้อยละ 3.25 ระยะปานกลาง 4.65 และระยะยาว 4.75 ต่อปี ตามลำดับ</p> <p>อีกทั้ง ยังคงมีการตอบแทนเพิ่มเติมในด้านเงินเฉี่ยคืนและสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มอบบัตรสิทธิพิเศษเพื่อใช้ชำระค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา หรือแลกซื้อแบบพิมพ์ของที่ระลึกที่ ชสอ.จำหน่าย</p> <p>ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ชสอ.มีผลตอบแทนจากการให้สมาชิกกู้ 3.5118 % มีต้นทุนธุรกรรมสินเชื่อ 3.4392 % ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ชสอ.มีส่วนเหลือมาจากธุรกิจสินเชื่อเพียง 0.0726 % เท่านั้น</p>
2	เงินกู้ระยะสั้น ชสอ.เมื่อครบกำหนดควรต่อสัญญาได้	<p>ชสอ.จัดบริการเงินกู้ระยะสั้นขึ้นเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกในการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยต่ำและเหตุที่กำหนดให้เงินกู้ระยะสั้นชำระคืนภายใน 12 เดือน ก็เพื่อให้เงินหมุนเวียนกลับเข้ามาให้บริการสหกรณ์สมาชิกได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ หากเงินกู้ระยะสั้นครบกำหนด สหกรณ์ฯ อาจขอกู้เงินระยะยาวหรือระยะปานกลางเพื่อหักกลับหนี้ระยะสั้นตามสัญญาได้</p>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
3	สหกรณ์เสนอว่าจะใช้บริการเงินกู้ชสอ.แต่ต้องได้รับเงินตามกำหนดที่ต้องการ หากสหกรณ์ต้องรอคิว หรือได้เงินไม่ครบ ในอนาคตสหกรณ์ฯ จะนึกถึงชสอ.เป็นที่สุดท้ายในการใช้บริการ	ในอดีตที่ผ่านมา ชสอ.พยายามที่จะจัดสรรเงินในการให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของ ชสอ. โดยพยายามจัดสรรให้เพียงพอแก่ความต้องการ แต่ในช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่สหกรณ์สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการใช้เงินเพื่อใช้ในการประชุมใหญ่ บันทึกลง - เฉลี่ยคืนและให้สมาชิกกู้ ในเวลาพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมากทำให้สหกรณ์สมาชิกต้องรอคิวหรือได้เงินไม่ครบ แต่ปัจจุบันคณะกรรมการของ ชสอ. มีนโยบายไม่เน้นการลงทุน แต่เน้นให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิกเป็นสำคัญ
4	ชสอ.ควรผลักดันระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้โดยเร็ว	<p>ปัจจุบัน ชสอ. มีโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อรองรับความต้องการของสหกรณ์สมาชิกแล้วโดยชสอ. ได้ลงนามความร่วมมือพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด</p> <p>สำหรับด้านการให้บริการอาจมีความล่าช้าบ้างในขั้นตอนก่อนการติดตั้งโปรแกรมเพราะจะต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. ศึกษาระเบียบของสหกรณ์ว่าโปรแกรมรองรับหรือไม่2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์มีอยู่แล้วพร้อมใช้งานหรือไม่3. สหกรณ์มีงบประมาณรองรับการติดตั้งโปรแกรมหรือไม่ <p>อีกทั้งเป็นระยะเริ่มแรกของ ชสอ.ในการให้บริการทางด้านนี้ เจ้าหน้าที่ของ ชสอ. ก็อยู่ในขั้นเรียนรู้และพัฒนาการบริการให้รวดเร็วกว่าในปัจจุบันซึ่งติดตั้งโปรแกรมได้เพียงเดือนละ 1 สหกรณ์เท่านั้น</p>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
5	ชสอ.ควรติดตามการแก้ไขพระราชบัญญัติ สหกรณ์	<p>ชสอ.ได้ผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์โดยดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. จำนวน 4 ร่าง และแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. โดยชสอ. ผลักดันผ่านพรรคการเมืองให้มีกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 2 คน คือ<ol style="list-style-type: none">1.1 นายเอกราช ช่างเหลา1.2 นายเสกสรร ศุภแสง2) ชสอ. ผลักดันให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แต่งตั้งตัวแทนของชสอ. เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 3 คน คือ<ol style="list-style-type: none">2.1 นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์2.2 นายเชิญ บำรุงวงศ์2.3 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม <p>และดำเนินการติดตามการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์มาโดยตลอด วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเสนอ</p> <p>จากนั้นวุฒิสภาจะส่งร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมไปยังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรอาจให้ความเห็นชอบหรือเห็นเป็นกรณีอื่น</p>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
		<p>ซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎรเห็นเป็นกรณีอื่นจะมีการตั้งกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเพื่อส่งให้สภาทั้งสองพิจารณาต่อไปวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติ และได้นำร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมเข้าพิจารณาด้วย แต่เนื่องจากระเบียบวาระก่อนหน้ามีเนื้อหาจำนวนมากและเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุม จึงพิจารณาไม่ทันและปิดสมัยประชุมไปก่อน โดยจะยกร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมเข้าพิจารณาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) ซึ่งจะเปิดสมัยประชุมสามัญทั่วไปในวันที่ 21 มกราคม 2553</p> <p>ทั้งนี้ ชสอ. ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ ชสอ.อย่างต่อเนื่องแล้ว</p>

ทำยนี้ ชสอ.ขอขอบคุณต่อทุกข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นรวมทั้งประเด็นคำถามต่างๆ ของทุกสหกรณ์ที่ ชสอ. ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือน ทำให้ ชสอ.มีความอบอุ่นมีกำลังใจและมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาบริการของ ชสอ.ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป